

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในสังคมที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนา ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ประหยัด ไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น คุณสมบัติเหล่านี้ จำเป็นต้องถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคำว่า “ระเบียบวินัยในตนเอง”

ระเบียบวินัยในตนเอง นี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นสำหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทำให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิต ประสบความสุขความเจริญในชีวิต จึงเป็นวินัยที่ครูควรสร้างสรรค์ให้เกิดแก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพราะถ้านักเรียนมีวินัยในตนเองนั้นจะทำให้นักเรียนได้ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงามและประสบความสำเร็จในชีวิต จึงต้องดำเนินการฝึกให้เกิดผลอย่างจริงจัง เด็กนั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ หากไม่ได้เตรียมพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้ว การพัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่ จะเห็นได้ว่าความมีวินัยในตนเองเป็นลักษณะที่ดี เป็นห้องปลูกฝังให้กับเยาวชน เมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานและมีวินัยต่อสังคม ผลที่สุดก็จะมีวินัยต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนชั้น ปวช.กร.1/3-4 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.กร. 1/3-4 สาขาวิชาการโรงแรม

ชื่อเรื่อง	การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปวช.1/1-2
ผู้ศึกษาค้นคว้า งานวิจัย	นางพิมพ์พรณ ปัญจพันธ์ การวิจัยในชั้นเรียน
สถานศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคสตัทีบ
ปีการศึกษา	2557

บทคัดย่อ

พฤติกรรมของผู้เรียนคือสิ่งที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน และปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของนักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน ชั้น ปวช.1 ห้อง 1 และ 2 อันเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน-นักศึกษา จะส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ทำให้ผลการเรียนไม่ดีตามไปด้วย